

VIBHA - ยังคงมอง แค่แก๊งกำไร์

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวสีจั่วหัว...

ก็เพราะใจลึกๆ แล้ว เห็นอาการของตลาด หรือ ในทางเทคนิคจะเรียกว่า Sentiment ก็ได้ มันพาให้กังวลได้อยู่เหมือนกัน นอกจากที่ก่อนหน้านี้ เหนือเมฆดูทรงจากรูปในภาพใหญ่ๆ ก็กังวลมานานแล้ว ในเรื่องของความเป็น คลื่น C ว่าเขาจะไปลึกแค่ไหน... แต่ไม่ว่าจะมีการลงอย่างทีมอมๆ ไว่เบื้องต้น หรือ จะลงลึกกว่านั้น นี่แหละ ก็อาจจะพาให้หุ้นในตลาด ไม่ว่าจะพื้นฐานดีแค่ไหน หรือ เทคนิคสวยงามเพียงใด ก็พร้อมจะเซา หรือ ทรุตุฯ ได้เหมือนกัน... แล้วระยะสั้นๆ หรือ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา นั้น ก็มีอาการแกว่งๆ ยังไงชอบกลย ซึ่งทางเทคนิค ก็ดูไม่งามตาเท่าไรหรอก ยิ่งวันศุกร์ด้วยแล้วนั้น เห็นค่าบวก หรือ การปิดบวกของตลาดได้ แต่ดูปริมาณการซื้อขายแล้ว เหมือนยังไม่อยากจะขึ้นเอาเสียเลย นี่ถ้าต้นๆ สัปดาห์นี้ เซา ลงมาก่อนด้วยเนี่ย อาจจะได้เห็นการเขย่าขวัญกันเอาได้เลยนะ... แบบว่าลงแรงๆ หรือ ลงเร็วๆ ไปทดสอบ 1350+/- อีกครั้ง ก็เป็นไปได้ เอาแค่ดูกันที่ 1370 ไว้กันดีๆ ก็แล้วกัน ตอนนี้การยืนระดับ 1380 นั้น อาจจะไม่ค่อยจะมีความหมายเท่าไรแล้วละ ต้องไปว่ากันที่การผ่านระดับ 1396 กันเลยนั่นแหละจะดีกว่า การแกว่งขึ้นแกว่งลงแถวๆ 1380 นั้น สัญญาณจากเครื่องมือแนวโน้มระยะสั้นยังไม่ส่งให้ดูเป็นแนวโน้มเชิงบวก แต่ต่อให้ผ่าน 1396 ไปได้ ก็ยังมีระดับ 1400-1405 เป็นอีก 1 ด่านที่สำคัญไม่น้อย... เขาเห็นว่า พอเห็นโครงสร้างการแกว่งตัวหลักๆ เห็นบรรยากาศ หรือ Sentiment ของตลาด ยังไงก็ต้องระวังๆ กันไว้หน่อยก็ดี ไม่ว่านั่นนั้น จะอยู่ในทรงดีแค่ไหน บางทีอาจจะไปไม่ถึงเป้าที่คาดหวังก็ได้

ดูตามเกม...

ระยะนี้ ก็เลยอาจจะต้องเปลี่ยนเกมเป็น เกมระยะสั้น กันให้มากขึ้นมาหน่อย แม้ว่าในโครงสร้าง อาจจะคาดหวังยาวๆ ได้ แต่ปีนี้ บอกตรงๆ ว่า ตลาดตอนนี้ ยังอยู่ในสัญญาณที่เสี่ยงสูง

แนวรับ : ...2.14-2.10 และ ยืน 2.00 ไม่ได้ ก็ตัดก่อน

เป้าหมาย : ...2.40-2.50 หวังขายเล่นรอบ แล้วรอดูอีกที

Price Chart...(VIBHA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น VIBHA... จริงๆ ดูจากรูปแบบราคา หรือ Price Pattern นั้น จะหวังการจบขาลงไปแล้วก็ได้ หากเราไม่เห็นการแกว่งตัวลงมาต่ำกว่า 2.00 อีกเลย นั่นแปลว่า เราจะว่ากันต่อจากนี้ คือเรื่องของโครงสร้างขาขึ้นอย่างเดียวเลยก็ว่าได้ และเป้าหมาย อาจจะคาดหวังกันยาวๆ ก็อาจจะทำได้แหละ... หรือ ถ้าดูจากภาพของ MA ที่เป็น Golden Cross อยู่แล้วนั้น ก็ว่ากันไปจนจะเกิดสัญญาณ Dead Cross โน่นแหละ ถึงค่อยขาย แต่อย่างที่กล่าวมาในช่วงต้น ว่ากันแบบแก๊งกำไร์ โดยมองแนวต้านระยะสั้นๆ ไปก่อน เพราะหากมีการอ่อนตัวลงจากแนวต้าน ก็ไม่แน่นะ อาจจะลงต่อเนื่อง จนทำให้สัญญาณเป็น Dead Cross ตามมาทีหลังก็ได้